

BudgetBusinessTravel.com: ปฏิวัติบริการด้าน การเดินทางแนวใหม่



ผู้ให้บริการออนไลน์รูปแบบใหม่มอบทางเลือกที่สะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุดแก่นักธุรกิจทั่วโลก

กรุงเทพฯ - BudgetBusinessTravel.com ผู้ให้บริการวางแผนการเดินทางผ่านระบบออนไลน์สำหรับสมาชิก เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นำเสนอบริการจัดการการเดินทางแนวใหม่แก่นักธุรกิจทั่วโลก เพื่อการวางแผนและการบริหารการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของการจัดการผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รวมถึงความสามารถในการค้นหาบริการในราคาที่เหมาะสมที่สุด และมีโปรแกรมคืนกำไรแก่สมาชิกที่คุ้มค่าที่สุด

ปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจองการเดินทางด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางบริษัทตัวแทนการเดินทาง (Online travel agencies: OTA) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลง โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจอิสระซึ่งมักจะใช้บริการของบริษัทตัวแทนการเดินทางเพื่อการจองและบริหารการเดินทางด้วยตนเองมากกว่าการใช้บริการของบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทตัวแทนการเดินทางส่วนใหญ่เน้นให้บริการการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทำให้นักธุรกิจอิสระมักถูกเพิกเฉย เพราะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก

มร. สตีฟ ฮาร์รอป เจ้าของและผู้ก่อตั้ง BudgetBusinessTravel.com เคยประสบกับปัญหานี้ด้วยตนเอง จึงตัดสินใจสร้างเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจองบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักเดินทางธุรกิจโดยเฉพาะ ตลอดปีที่ผ่านมา สตีฟได้พัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจและสร้างเว็บไซต์ BudgetBusinessTravel.com ขึ้น โดยมีอินเทอร์เน็ตเพชฌาณที่ใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานได้สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้ งาน ช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาและจองบริการ ทั้งเที่ยวบินและโรงแรมที่พักได้ในราคาที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นที่ทำให้ BudgetBusinessTravel.com แตกต่างจากบริษัทตัวแทนการเดินทางคือ ฟังก์ชันที่ช่วยให้นักธุรกิจสามารถวางแผนการเดินทางทั้งหมดได้ด้วยตนเอง โดยสมาชิกยังสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้นักธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและการจองบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการที่ไม่จำเป็น

อีกหนึ่งคุณประโยชน์ของ BudgetBusinessTravel.com คือโปรแกรมคืนกำไรแก่สมาชิกแบบ 7 ระดับ ยิ่งสมาชิกใช้บริการเว็บไซต์จองทริปการเดินทางหรือนำสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้น ก็จะได้ระดับสูงขึ้น ซึ่งทำให้สมาชิกสามารถ

ปลดล็อกเพื่อใช้บริการผู้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมถึงรับส่วนลดพิเศษอื่นๆ อีกมากมายในการเดินทาง และสิ่งที่ทำให้โปรแกรมคืนกำไรของ BudgetBusinessTravel.com โดดเด่นก็คือ สมาชิกสามารถรักษาระดับของตนเองได้ตลอดชีพ ซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่สมาชิกอาจสูญเสียสถานะของการสะสมคะแนนหากไม่ได้ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดย BudgetBusinessTravel.com รับประกันว่าสมาชิกจะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ตลอดชีพ

มร. สตีฟ ฮาร์รอป เจ้าของและผู้ก่อตั้ง BudgetBusinessTravel.com อธิบายว่า “ปัจจุบัน นักเดินทางเกือบ 55% จองบริการด้วยระบบออนไลน์และมีอัตราเพิ่มขึ้นราว 12% ในปีนี้ นักเดินทางธุรกิจอิสระถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ใน 55% นี้ แต่มักถูกมองข้ามจากบริษัทตัวแทนการเดินทาง เว็บไซต์ BudgetBusinessTravel.com จึงเกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในธุรกิจตัวแทนการเดินทางนี้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจอิสระโดยเฉพาะ เพื่อให้ นักธุรกิจสามารถเดินทางได้อย่างปราศจากความวิตกกังวล โดยยังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมและโปรแกรมคืนกำไรที่คุ้มค่าที่สุดมากที่สุด”

#

เกี่ยวกับเว็บไซต์ BudgetBusinessTravel:

BudgetBusinessTravel คือเครื่องมือจองสินค้าและบริการระบบออนไลน์ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักเดินทางธุรกิจอิสระ โดยเป็นนักธุรกิจที่ทำงานอิสระหรืออยู่ในองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งต้องการจองบริการต่างๆ ในการเดินทางด้วยตนเอง โดย BudgetBusinessTravel มอบเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถบริหารการเดินทางได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย และสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการส่วนตัวได้ตลอดเวลา ทั้งยังมีโปรแกรมคืนกำไรแก่สมาชิกและบริการเสริมพิเศษมากมาย โดยไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

รุกษิณา สุภัทน์นันท์กุล

มิตัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

โทรศัพท์: 080-304-8870

เว็บไซต์: www.midas-pr.com